

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG BÌNH
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2023

Số: 503 /BC-MTTQ-BTT

BÁO CÁO

Ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; qua báo cáo tình hình các tầng lớp Nhân dân của các tổ chức thành viên Mặt trận, Ủy ban Mặt trận TQVN cấp huyện và các Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổng hợp, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tới kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII như sau:

I. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Nhân dân bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế của thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế của cả nước cũng như từng địa phương, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và đóng góp to lớn của toàn dân, toàn quân, tinh ta đã đạt nhiều kết quả trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác an sinh xã hội, đời sống của Nhân dân được quan tâm kịp thời, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.

1. Trên lĩnh vực kinh tế

Nhân dân đánh giá cao cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ và tình hình thực tiễn cụ thể của địa phương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, như: Tích cực chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công⁽¹⁾, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, các Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá⁽²⁾. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả. Sản xuất công nghiệp tăng so với năm trước. Hoạt động du lịch từng bước đổi mới và khởi sắc. Một số

¹ Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ 3 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

² Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,9% (đứng thứ 20 cả nước và thứ 2 các tỉnh Bắc Trung Bộ). Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,85% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng 7,45% so với cùng kỳ.

loại hình, sản phẩm du lịch mới đã được đầu tư đưa vào khai thác, phục vụ mùa du lịch năm 2023 ⁽³⁾. Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Quảng Bình và xúc tiến đầu tư năm 2023 tại Hà Nội tổ chức thành công tốt đẹp, đưa Quảng Bình đến gần hơn với nhà đầu tư ⁽⁴⁾.

Tuy nhiên, Nhân dân vẫn còn lo lắng trước tình hình, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu thu hẹp. Các chuỗi cung ứng bị đứt gãy; thu hút FDI bị ảnh hưởng do đầu tư toàn cầu sụt giảm. Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp ⁽⁵⁾. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và dự án của nhà đầu tư còn chậm. Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu, giá điện tiếp tục tăng trong khi thu nhập của người lao động và Nhân dân chưa tăng. Thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến chi phí sản xuất tăng nhưng giá sản phẩm chăn nuôi còn thấp; ngư dân đánh bắt xa bờ gặp một số khó khăn⁽⁶⁾. Tình trạng thiếu hụt đơn hàng, tiêu thụ sản phẩm khó khăn, hàng tồn kho của một số mặt hàng ở mức cao (gỗ, ván ép). Hoạt động của nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất nhiều lần nhưng lãi suất ngân hàng thương mại vẫn ở mức cao. Dịch vụ du lịch về đêm của tỉnh còn hạn chế nên thiếu sức hút đối với du khách; Thị trường bất động sản gặp một số khó khăn, khá trầm lắng trong những tháng đầu năm 2023.

2. Về đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Cử tri và Nhân dân đồng tình, phấn khởi khi các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh đã được các cấp uỷ, chính quyền khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

³. Ước đạt gần 2 triệu lượt khách, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt 62.093 lượt khách, gấp 8,28 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng đầu năm 2023, ước đạt khoảng 2.267,350 tỷ đồng, gấp 3, 6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Khai trương homestay thích ứng thời tiết, hỗ trợ cộng đồng ở huyện Minh Hoá; ra mắt sản phẩm du lịch “Trải nghiệm lái xe địa hình (ATV) khám phá cảnh quan, thiên nhiên tại rừng Lim thôn 4, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa” của Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis Adventure); “Khám phá thiên nhiên thác Mụ Mệ, vườn Địa Đàng, hang Vàng và thác Lụa tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy” của Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong; đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

⁴. Ký biên bản hợp tác đầu tư 18 dự án của 17 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 32.601 tỷ đồng (1,42 tỷ USD) và trao quyết định chủ trương đầu tư đối với 10 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3 nghìn tỷ đồng (0,13 tỷ USD) thuộc các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục và đầu tư hạ tầng.

⁵. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Quảng Bình đến hết tháng 6 đạt 27,6% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

⁶. Về việc tính thời gian tàu cá đánh bắt xa bờ trong các trường hợp thiên tai, tránh bão; tàu cá từ 12-15m chưa được tham gia khai thác vùng lộng, chưa có các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm tàu cá, sản lượng khai thác giảm nên thu nhập của bạn thuyền giảm.

Theo ý kiến của Nhân dân, các cấp ủy, chính quyền đã tích cực, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Dự án; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đối thoại với Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân. Việc thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị tác động bởi các Dự án đã được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Đến nay, nhìn chung các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đồng thuận với chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án trọng điểm. Một số dự án được triển khai khẩn trương, dự kiến đạt và vượt tiến độ được giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã đốc thúc, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đối với việc thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình, Dự án Đường ven biển và dự án thành phần Cầu Nhật Lệ III và đường nối hai đầu cầu. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tiễn cụ thể và một số nguyên nhân khách quan, một số nội dung công việc còn chậm so với yêu cầu, như: Công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa địa, xử lý các vướng mắc về đất đai do lịch sử để lại. Một số hộ dân chưa chấp hành quy định về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chây ì, tạo khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến...

Bên cạnh các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cử tri mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, logistics, quan tâm thu hút đầu tư, triển khai một số dự án nhà ở xã hội, nhất là nơi tập trung đông công nhân, viên chức, người lao động với mức thu nhập còn thấp.

Cử tri đề nghị các ngành chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra và đề xuất tỉnh có phương án xử lý đối với các dự án được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện nhưng không triển khai hoặc tiến độ sử dụng đất chậm, gây lãng phí nguồn lực tài nguyên, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

3. Về lĩnh vực lao động việc làm, giáo dục, y tế

Về lao động, việc làm: Cử tri và Nhân dân nhận thấy, với những giải pháp khẩn trương, đồng bộ để khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, phần lớn người lao động trong tỉnh đã có việc làm ổn định. Tuy nhiên, cử tri lo lắng trước tình trạng một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải cắt giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận công nhân, người lao động trong tỉnh và con em Quảng Bình ở ngoại tỉnh. Một số công nhân, người lao động, đa phần là lao động phổ thông làm công hưởng lương, tích lũy thấp rút bảo hiểm xã hội một lần do gặp khó khăn về kinh tế. Cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm chính sách đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, kết hợp đào tạo với giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Về giáo dục: Cử tri đồng tình cao khi chính quyền các cấp và ngành giáo dục trong tỉnh đã tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp trường lớp, trang bị mới cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Quảng Bình đã đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc. Việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyển sinh đã tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong cập nhật thông tin.

Tuy nhiên, cử tri vẫn lo lắng về chương trình học mới chưa thực sự giảm tải cho học sinh. Một số địa phương còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất; nguồn lực tài chính hạn hẹp nên việc đầu tư cho mua sắm thiết bị dạy học phòng học, phòng chức năng còn hạn chế, khó đáp ứng ngay chương trình dạy học mới; tình trạng lãng phí sách giáo khoa khi không được tái sử dụng ở nhiều trường, nhiều địa phương khác nhau; kỹ năng học và sử dụng ngoại ngữ của nhiều học sinh, nhất là vùng khó khăn còn hạn chế; tình trạng lạm thu các khoản đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp vẫn diễn ra khá phổ biến nhưng khó kiểm tra, kiểm soát; tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng; sự xuất hiện của một số loại ma túy mới, hướng vào đối tượng học sinh, tuổi vị thành niên gây lo lắng trong phụ huynh và Nhân dân ...

Về y tế: Thời gian qua dịch bệnh Covid-19 và một số dịch bệnh theo mùa gia tăng. Việc đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, vắc xin phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ vẫn còn chậm, mặc dù đã được gỡ vướng theo Nghị quyết 30 của Chính phủ (7). Danh mục thuốc bảo hiểm y tế còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu chữa bệnh của đa số người dân.

Cử tri đề nghị chính quyền các địa phương, ngành y tế tăng cường các nguồn lực để chủ động chăm sóc bảo vệ sức khỏe ban đầu của người dân. Ngành Y tế tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cung ứng đủ nguồn thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở; kiến nghị mở rộng thêm danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả.

4. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án lớn về ma túy, lừa đảo, cá độ, lô đề, cho vay nặng lãi đã được triệt phá. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc chấp hành các quy định pháp luật về đăng kiểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm, bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp của tỉnh.

7. Hiện nay chủ yếu thuốc, vật tư y tế là nhập khẩu. Nguồn cung từ các nước cũng hạn chế nên các doanh nghiệp cũng gặp khó trong việc đưa nguồn hàng về, dẫn đến việc cung ứng nhỏ giọt, hạn chế tham gia thầu. Các nhà thầu không "mặn mà" cung ứng. Nhiều hạng mục mời thầu nhiều lần mới có nhà thầu tham gia...

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự lo lắng về tình trạng tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ, vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn, nhất là sự xuất hiện của một số loại ma túy trá hình dưới các dạng thuốc lá điện tử, kẹo, nước trái cây...đánh vào tâm lý tò mò, thích thể hiện của giới trẻ. Tình trạng tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đã được lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai nhiều quy định về quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới được áp dụng. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị và cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, khách sạn, nhà hàng... việc thẩm định thiết kế, thẩm định nguyên vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy khá phức tạp, thủ tục, thời gian thẩm định kéo dài, nhiều tiêu chuẩn chưa phù hợp với điều kiện, đặc điểm lịch sử của công trình nên khó khăn trong công tác sửa chữa, xây dựng mới công trình, ảnh hưởng đến tiến độ công trình cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức và cá nhân.

5. Công tác cải cách hành chính

Người dân đánh giá cao quyết tâm của chính quyền các cấp, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh giữ thứ hạng và chỉ số SIPAS tăng so với năm 2021.

Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao thứ hạng các chỉ số, tăng cường sự hài lòng của người dân, đề nghị chính quyền các cấp không ngừng chỉ đạo nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác đối thoại của lãnh đạo, người đứng đầu các sở, ngành với người dân, doanh nghiệp; đảm bảo tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức; cung cấp thông tin, trả lời kịp thời, đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; nhất là khắc phục tình trạng quá hạn về thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị; nâng cao chất lượng các dịch vụ công, nhất là giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân...

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

Từ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiến nghị, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành những quyết sách phù hợp, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường chứng khoán, bất động sản; tăng cường quản lý, chống thất thu thuế; tăng thu ngân sách; chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công,

thực hiện đảm bảo kế hoạch các công trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các cấp các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2020 -2030, tầm nhìn đến 2050 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền cấp huyện tăng cường công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm dẫn đến sự trì trệ trong giải quyết công việc, ảnh hưởng đến lòng tin của doanh nghiệp và Nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; xử lý kịp thời, nghiêm khắc những hành vi những thiếu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh triệt phá các loại hình tội phạm, nhất là kiểm tra, phát hiện, xử lý những hoạt động mua bán các dạng ma túy mới hướng vào học sinh, thanh thiếu niên; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác của Nhân dân, đấu tranh tố giác các chiêu trò lừa đảo bằng công nghệ cao; phản bác những quan điểm sai trái, lôi kéo, kích động của các phần tử xấu, bất mãn.

Đề nghị Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, chính quyền, Mặt trận các địa phương thường xuyên nắm thông tin, tình hình những vụ việc khiếu nại đông người; chủ động phương án, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xử lý có hiệu quả; ngăn chặn kịp thời từ cơ sở đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân, nhất là ở những địa bàn thực hiện dự án trọng điểm của tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh; sớm hoàn thành các thủ tục để triển khai xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang ổn định cuộc sống của người dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của người dân về giải phóng mặt bằng. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu bổ sung một số chính sách, đơn giá phù hợp với thực tiễn và quyền lợi chính đáng của người dân; kiến nghị Ban quản lý dự án 6, Ban quản lý Đường Hồ Chí Minh sớm bổ sung những hạng mục phục vụ dân sinh cần thiết như đường gom, hầm chui, cầu cạn, mương thoát nước ... đảm bảo thuận lợi cho đời sống của Nhân dân sau khi Dự án hoàn thành.

Đề nghị chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của tỉnh; thường xuyên nắm bắt tình hình, ý kiến kiến nghị của Nhân

dân để phối hợp tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự... trong quá trình thi công Dự án.

5. Cùng với việc đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, đề nghị chính quyền các cấp và các sở, ban ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, tăng cường các thiết chế văn hoá, cơ sở vui chơi giải trí lành mạnh ở cơ sở; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng con người mới với những đức tính, phẩm chất tốt đẹp, khắc phục tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực học đường, những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 và một số đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HỌND tỉnh khóa XVIII./.

Nơi nhận:

- Ủy ban TW MTTQVN;
- TTHỌND, UBND tỉnh;
- TT Mặt trận tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HỌND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các vị đại biểu HỌND tỉnh;
- UBMT các huyện, TX, TP;
- Các Ban, VP UBMT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hân